

รายงานการประชุมคณะกรรมการสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา

ครั้งที่ 8/2555

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2555

ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2M

ผู้เข้าประชุม

อาจารย์สายัน พุทธลา, อาจารย์สุรศักดิ์ เครือหงษ์, นางสาวชื่นชีวิน พลายบัว, นางสาวนัทธี เพ็ญฟู, นายสุนทร ปาละพันธ์, นายอดิสร เนียมแก้ว, นายวิเชียร ทูวิลา, นายขวัญชัย ช้างเกิด, ว่าที่ร้อยโทบุญญิติ เสกนำโชค, นายกรภัทร์ งามจันทิก

ไม่มาประชุม/ติดราชการ

ผศ.ดร.จันทรวีภา ดิลกสัมพันธ์, อาจารย์ธีรวัลย์ ปานกลาง, อาจารย์พริภา ไกรเทพ, นางสาวอัญชลี โพชยารมย์
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 การเสนอรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเป็นอธิการบดี

ประธานฯ แจ้งเรื่อง การเสนอรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเป็นอธิการบดีแทนท่านเดิมที่กำลังจะหมดวาระลงในเดือนกันยายน 2555 นี้ โดยประธานฯ ได้แจ้งให้บุคลากรภายในสำนักทราบซึ่งแต่ละคนจะมีสิทธิในการส่งรายชื่อจำนวน 2 คน และสำนักฯ จะมีการประชุมสภาประจำสำนักฯ ในวันที่ 13 กันยายน 2555 เวลา 15.00 น. ก่อนการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อประชุมเสนอรายชื่อด้วยเช่นกัน และได้มอบหมายให้อาจารย์สุรศักดิ์เป็นเลขานุการที่ประชุมแทนอาจารย์ธีรวัลย์ซึ่งไม่ได้เข้าประชุมในวันนี้พร้อมสรุปการประชุมดังกล่าวเสนอต่อท่านอธิการบดีและบอกถึงเหตุผลของการเสนอในครั้งนี้ด้วย

1.2 การศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประธานฯ แจ้งเรื่อง การศึกษาดูงานของอาจารย์ บุคลากร และนิสิต ในการร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 19 กันยายน 2555 เวลา 13.00 น. โดยมอบหมายให้นางสาวชื่นชีวินติดต่อขอรถบัสจำนวน 2 คัน, นางสาวนัทธี คูแผลเรื่องของที่ระลึกสำหรับมหาวิทยาลัย 1 ชั้น และสำนักกิจฯ 1 ชั้น, นายสุนทรจัดเตรียมพวงกุญแจที่ระลึก และให้จัดทำสื่อสำหรับบุคลากรที่เข้าร่วมงาน หลังจากร่วมกิจกรรมจะมีการทานอาหารร่วมกันระหว่าง 2 มหาวิทยาลัยด้วย

1.3 การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษากรรมการและงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ

ประธานฯ แจ้งเรื่อง การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษากรรมการและงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 13 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ซึ่งมีอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการที่เกี่ยวข้องกับสำนักฯ คือ รศ.ดร.สุภารัตน์, ผศ.ทองแถม, อ. สมศรี, อ.ศิริวัฒน์, อ.อุทิศ, คุณอารักษ์ และนายบุญยัง โดยมอบหมายให้นายวิเชียรคูแผลเรื่องอาหารและห้องที่จะใช้ในการจัดเลี้ยง, นายอดิสรคูแผลเรื่องการแสดง จำนวน 1 ชุด และในวันที่ 28 กันยายน 2555 จะเป็นงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการในส่วนของมหาวิทยาลัยฯ โดยจะเริ่มงานตั้งแต่เวลา 17.00 น.

1.4 การแข่งขันกีฬา “ชงโคเกมส์ 2012”

ประธานฯ แจ้งเรื่อง การแข่งขันกีฬา “ชงโคเกมส์ 2012” ได้มอบหมายให้อาจารย์สุรศักดิ์ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของการแข่งขันกีฬา ซึ่งจะเริ่มทำการแข่งขันในวันที่ 5 – 15 กันยายน 2555 โดยได้ชี้แจงในที่ประชุมว่าสถานที่หลักในการแข่งขันจะอยู่ที่โรงยิม โรงเรียนประถมสาธิต สระบัวหน้า อาคาร 1 ชั้น 1 และอาคาร 1 ชั้น 3 ส่วนนายสุนทรได้แจ้งเสริมเกี่ยวกับการให้คณะส่งรายชื่อนักกีฬาในระบบและจะต้องส่งก่อนการแข่งขันกีฬาประเภทนั้น ๆ ในการนี้อาจารย์สุรศักดิ์ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้บุคลากรใส่ชุดกีฬามาได้ในช่วงระยะเวลาของการแข่งขัน

1.5 การเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมประกันคุณภาพ

ประธานฯ แจ้งเรื่อง การเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมประกันคุณภาพกับงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ ระหว่างวันที่ 15 – 19 กันยายน 2555 โดยมีบุคลากรที่จะเดินทางไปครั้งนี้ จำนวน 3 คน คือ นางสาวชื่นชีวิน, นางสาวนัทธี และนายสุนทร ซึ่งจะออกเดินทางในวันที่ 15 กันยายน 2555 หลังร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน

1.6 การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม

ประธานฯ แจ้งเรื่อง การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม ซึ่งในวันดังกล่าวจะมีการเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ให้กับอาจารย์สมศรี, คุณอาภรณ์ และคณาจารย์ที่ร่วมทำงานกับสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา มาโดยตลอด และประธานฯ มอบหมายให้นางสาวชื่นชีวินประสานกับนายสุนทรเพื่อตรวจสอบตารางการแข่งขันกีฬาอีกครั้งเพื่อทำการนัดวันที่เหมาะสม ซึ่งได้วางวันที่ 13 กันยายน 2555 ไว้ล่วงหน้าก่อน

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2555

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การเสียชีวิตของนิสิตสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

ประธานฯ สอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าการเสียชีวิตของนิสิตจากเหตุการณ์ถูกยิงเสียชีวิต โดยนางสาวชื่นชีวินได้ชี้แจงรายละเอียดว่า ผู้ปกครองของนิสิตที่เสียชีวิตได้มาส่งเอกสารแล้วขาดเพียงใบชันสูตรพลิกศพ ส่วนอีกกรณีคือ นิสิตที่เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ ซึ่งจะต้องขอทราบใบประวัติการตรวจสุขภาพของนิสิตก่อนเพื่อให้บริษัทประกันอุบัติเหตุได้ทำการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง

3.2 การประกวด “ทูตกิจกรรม”

ประธานฯ แจ้งเรื่อง การประกวดทูตกิจกรรมในวันที่ 5 กันยายน 2555 โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมอบหมายให้บุคลากรของสำนักฯ เข้าไปช่วยดูแลในการดำเนินกิจกรรม และมอบหมายให้นางสาวชื่นชีวินดูแลเรื่องเจ้าหน้าที่สท. จำนวน 4 นาย

3.3 การส่งเสื้อกีฬา

อาจารย์สุรศักดิ์ สืบเนื่องเรื่องการส่งเสื้อกีฬารอบสุดท้ายเสร็จสิ้นแล้ว และทางบริษัทได้มอบทุนการศึกษามาเป็นจำนวนหนึ่ง เหลือเพียงเสื้อของนิสิต ไซส์พิเศษเท่านั้น ส่วนการเปลี่ยนแบบเสื้อใหม่นั้นยังคงใช้แบบเดิม และยอดนิสิตที่มารับเสื้อไปแล้วมีทั้งสิ้น 4,686 ตัว

3.4 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

นายอดิศร สืบเนื่อง การขออนุมัติบุคลากรภายในสำนักฯ ที่มาช่วยงานในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ผ่านมา ซึ่งในวันดังกล่าวมีปัญหาบ้างในเรื่องของระบบอินเทอร์เน็ตและในเรื่องของไฟฟ้า ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวก็ผ่านไปได้ด้วยดี มีนิสิตที่มาจากสัญญา จำนวน 1,213 ราย ไม่มา 22 ราย รวมนิสิตเก่าและกู้ใหม่ประมาณ 5,000 กว่าคน และในขณะนี้ นายขวัญชัยกำลังแยกเอกสารสัญญาเพื่อนำเข้าระบบและให้ทันต่อระยะเวลาของระบบกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ไม่มี

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 การทำประกันภัยรถยนต์ HONDA JAZZ

อาจารย์สุรศักดิ์ แจ้งเรื่อง การต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยของรถยนต์ HONDA JAZZ ที่หมดลง โดยประธานฯ มอบหมายให้อาจารย์สุรศักดิ์ต่อกรมธรรม์รถยนต์เหมือนเดิม และให้ลองประสานกับทางธนาคารไทยพาณิชย์ว่าขอเป็นประกันภัยชั้น 1 ได้หรือไม่

5.2 การอบรมระบบ MIS ของสำนักกิจการนิสิตนักศึกษาทั้งระบบ

นายสุนทร แจ่มเรือง การอบรมระบบ MIS ของสำนักกิจการนิสิตนักศึกษาทั้งระบบ ซึ่งจะมีการอบรมในวันที่ 4 กันยายน 2555 และหลังจากที่มีการอบรมในครั้งนี้แล้วจะสามารถเริ่มทดลองดำเนินงานผ่านทางระบบได้ และในวันดังกล่าวได้ขอให้บุคลากรภายในสำนักเข้าร่วมอบรมระบบดังกล่าว โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้อาจารย์ธีรฉวีวัลย์และนายสุนทรเป็นหลักในการเข้าร่วมอบรม และบุคลากรที่ไม่ได้ดงานที่สำคัญเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย

5.3 การอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา

ประธานฯ แจ่มเรือง การเดินทางไปราชการเพื่อร่วมกิจกรรมอบรมอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม โดยได้ระบุนวันที่ไว้ล่วงหน้า คือ วันที่ 15 – 24 ตุลาคม 2555 และได้มอบหมายให้นายวิเชียรเป็นผู้ดูแล

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 11.00 น.

ประชุมครั้งต่อไป วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555

นางสาวนัทธี เฟื่องฟู ผู้บันทึกการประชุม
อาจารย์สายัน พุทธิลา ผู้ตรวจบันทึกการประชุม